



ระเบียบกติกาการแข่งขัน

ฟุตบอลประเพณี ราชสีมาคัพ ครั้งที่ 9

รุ่นการแข่งขัน แบ่งเป็น

รศ.รุ่น 7

รศ.รุ่น 8

รศ.รุ่น 9

รศ.รุ่น 10-11

ทำการแข่งขันแบบพบกันหมด ภายใน รุ่น/ซีรี่ส์ นั้นๆ

คุณสมบัตินักกีฬา

เคยศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในทุกภาค/ชนิด การศึกษา (เช่นภาคปกติ/ภาคค่ำ) โดยหากเคยศึกษาภาคค่ำ ขอเอกสาร/หลักฐานประกอบ

นักกีฬากิตติมศักดิ์ ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จบจากสถาบันอื่นๆ (อนุญาตให้ตั้งแต่ รศ.70 - รศ.76) โดยส่งรายชื่อไม่เกินทีมละ 5 ท่าน แต่อนุญาต ให้สามารถอยู่ในสนามได้คราวละ 1 ท่านเท่านั้น พร้อมขอให้จัดส่งรายชื่อให้กับทางคณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

จำนวนผู้เล่นในสนามทีมละ 8 ท่าน (7+1ผู้รักษาประตู) ก่อนทำการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขันทีมใดผู้เล่นมีไม่ครบ 6 ท่าน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ การเปลี่ยนตัวอนุญาตสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา



เวลาในการแข่งขัน ครึ่งละ 20 นาที พัก 5 นาที ทีมใดที่มาทำการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาทีขึ้นไปให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ค้ำยผลสกอร์ 2:0 โดยยึดถือเวลานาฬิกาของสนามการแข่งขันเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น กำหนดแข่งขันเวลา 10:00 น. แต่มาถึงสนามและพร้อมลงสนามในเวลา 10:11 น.

การนับคะแนนการแข่งขัน ชนะ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดถือเป็นผู้ชนะเลิศ กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้รุ่นพี่ที่มีอันดับสูงกว่า เป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ : คะแนนพิเศษ +1 คะแนน สำหรับทีมที่ได้จัดส่งตัวแทนรุ่น เข้าร่วมในวันพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65 ทีมที่ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมในพิธีเปิด คะแนนส่วนนี้ถือเป็น 0 คะแนน

บทลงโทษ ใบเหลือง ให้พัก 3 นาที ใบแดงให้ออกจากการแข่งขัน และห้ามลงแข่งในนัดถัดไป 1 นัด กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทในหรือนอกสนามแข่งขัน ให้ถืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ทีมที่นำนักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติ หรือถูกสั่งพักการแข่งขันลงเล่นในสนาม โดยหากตรวจสอบพบเป็นความจริง จะถูกตัดสินผลในนัดนั้นเป็นแพ้ ค้ำยผลสกอร์ 2:0

การประท้วงต่างๆ ให้ยื่นเรื่องประท้วงภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากจบการแข่งขัน โดยทีมที่ยื่นประท้วงต้องนำหลักฐาน/เอกสาร/พยาน นำมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากยื่นประท้วง และการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นสิ้นสุด

การขอเลื่อนการแข่งขัน/เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ให้ทีมที่ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงเวลา เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแจ้งขอเลื่อนการแข่งขันฯ ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดการแข่งขันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (โดยผู้ประสานงานจะต้องเป็นประธานรุ่น/ผู้ได้รับมอบหมายจากรุ่นเท่านั้น)

ประกาศไว้ ณ 15 สิงหาคม 65

คณะกรรมการฟุตบอลประเพณี ราชมัคคัพ #9